

UBND HUYỆN NGHĨA HÀNH  
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀNH NHÂN

--- ❦ ---

**BÀI DỰ THI**  
**“ NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ**  
**MÁI TRƯỜNG” NĂM 2024**



**Đơn vị : Trường THCS Hành Nhân-Xã Hành**  
**Nhân, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.**

**Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Loan**

**Lớp : 8C**

**NĂM HỌC: 2024-2025**

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Loan Lớp: 8C

Đề: Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường

### Bài làm

Trường học chính là ngôi nhà thứ hai của mỗi học sinh. Đối với tôi cũng vậy, nơi đó là một mái nhà thân thương và gần gũi. Và cũng là nơi mà luôn có thầy cô dịu hiền, tận tâm, nhiệt tình như những người cha, người mẹ của ta. Có những người bạn học có thể giúp đỡ lẫn nhau trong học tập cũng như những vui buồn trong cuộc sống. Ngôi trường tôi đang học là ngôi trường Trung học cơ sở Hành Nhân.

Khoảnh khắc tôi bước chân vào lớp 6, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là ngôi trường với những dãy học khang trang và một sân trường rộng lớn. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác hồi hộp, lo lắng khi lần đầu tiên đứng trước cánh cổng trường, lòng đầy mong chờ và thích thú. Những ngày đầu ở trường, tôi thường lạc lõng giữa đám đông, giữa những người bạn xa lạ. Nhưng rồi, tôi đã dần hòa nhập vào đó nhờ những sự giúp đỡ của các bạn, tôi đã làm quen nhiều bạn hơn và tìm được chỗ đứng cho mình. Trong suốt thời gian học tập ở đây, tôi đã có những kỉ niệm đáng nhớ và sâu sắc nhất. Kỉ niệm đáng nhớ và sâu sắc nhất của tôi là vào lúc <sup>sau khi</sup> thi cuối kì I năm lớp 6, nhà trường đã tổ chức cắm trại, tôi cũng cô và các bạn trong lớp cùng nhau chơi các trò chơi, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau kể những câu chuyện thú vị khiến không khí lúc ấy thật sôi động và đầy ắp tiếng cười. Khoảnh khắc đó không

chỉ giúp tôi gắn kết hơn với các bạn và cô giáo chủ nhiệm

mà còn để lại trong tôi những bài học rất sâu sắc.

Ngoài những hoạt động vui vẻ, mái trường cũng là nơi tôi học được rất nhiều bài học quý giá từ thầy cô. Tôi nhớ một lần, cô giáo dạy Văn đã tổ chức một buổi thảo luận về tác phẩm "Bánh trôi nước" của Hồ Xuân Hương. Trong không khí sôi nổi, chúng tôi đã chia sẻ những cảm xúc và chia sẻ suy nghĩ của mình về tác phẩm. Cô giáo đã giúp chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về số phận hẩm hiu, bấp bênh của người phụ nữ đồng thời giúp chúng tôi hiểu hơn về phẩm giá cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội thời phong kiến. Những giờ học như vậy đã mở ra cho tôi một thế giới mới, nơi tôi không chỉ học kiến thức mà còn học cách sống, cách yêu thương.

Thời gian trôi qua, tôi đã trải qua biết bao kỉ niệm vui buồn tại mái trường này. Những buổi lễ khai giảng, lễ tổng kết năm học hay những giây phút căng thẳng trước kì thi đều là dấu ấn không thể nào quên. Tôi nhớ những đêm ôn bài, những lần thức khuya để chuẩn bị cho kì thi. Dù có khó khăn, nhưng chính những trải nghiệm đó đã giúp tôi trưởng thành hơn.

Mái trường không chỉ là nơi để học tập, mà còn là nơi lưu trữ những kỉ niệm đẹp, những bài học quý giá về cuộc sống. Tôi biết rằng dù sau này có đi đâu, những kỉ niệm về mái trường sẽ luôn sống mãi trong trái tim tôi. **ẢNH DƯƠNG**

Mái trường đã dạy tôi không chỉ về kiến thức, mà còn là  
tình bạn tình thầy trò và những giá trị nhân văn quý  
báu. Mỗi lần nghĩ về mái trường, tôi lại cảm thấy ấm áp,  
tự hào và tràn đầy yêu thương.

Người viết  
Loan

Nguyễn Thị Hồng Loan